

# คำนำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 นับเป็นปีเริ่มต้นของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์ได้นำทิศทางดังกล่าว ตลอดจนภารกิจหลักของหน่วยงานและความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมาใช้เป็นกรอบในการจัดทำ จุดเน้นและกลยุทธ์การดำเนินงานการศึกษานอกระบบ ปีงบประมาณ 2550 โดยกำหนดจุดเน้นการดำเนินงานไว้ 4 ประการ คือ (1) จัดการศึกษาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกโรงเรียนตามความต้องการและความจำเป็น (2) พัฒนาการเรียนรู้ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มีคุณธรรม ความรู้และมีทักษะการดำรงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3) ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (4) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการสำคัญโครงการหนึ่งที่ตอบสนองจุดเน้นการดำเนินงานดังกล่าว และเพื่อทราบว่าการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีสถานะแวดล้อม ปัจจัยป้อนและกระบวนการดำเนินงานเป็นอย่างไร จึงได้ทำการประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบซีพี (CIPP Model)

การประเมินโครงการครั้งนี้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการและประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว จึงขอขอบคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารสนเทศที่ได้จากการประเมินโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางการขยายผลและพัฒนากิจการดำเนินงานที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานยิ่งขึ้นต่อไป

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงศึกษาธิการ  
กันยายน 2553